

Muôn đánh Tây đánh Nhật,  
Trước phải giữ bí mật.

Số 126

(AO-BANG)

### CÁN BỘ

Người giao thông, kẻ viết báo, người huấn luyện, kẻ đi tuyên truyền vân vân... Những người công tác cho đoàn thể tức là cán bộ.

Đoàn thể là như cái xe. Cán bộ là như bánh xe. Bánh xe tốt thì xe chạy mau. Bánh xe xấu thì xe chạy chậm. Cán bộ giỏi thì đoàn thể mau phát triển. Cán bộ xấu thì đoàn thể chậm phát triển. Ví dụ:

(1) Người giao thông háng hái, bất kỳ mùa nắng, có tin tức thì đưa ngay. Như vậy thì đoàn thể giải quyết các việc mau chóng. Nếu giao thông lười, tin tức chậm, việc đã người rồi đoàn thể mới biết thế là không tốt.

(2) Người tuyên truyền khôn khéo, nói đã đúng lẽ, lại êm tai. Khiến cho dân chúng, ham nghe và hiểu rõ. Như thế dân mới theo, đoàn thể mới mạnh. Nếu người tuyên truyền không biết nói, không ai nghe thì đoàn thể phát triển sao được.

(3) Người đi tổ chức khôn khéo biết lựa chọn hội viên, biết sắp đặt công việc, biết giữ bí mật. Như thế thì đoàn thể vững vàng. Nếu không cẩn thận, không hiểu cách làm, dễ bị lọt mật thám chui vào hội thì hỏng cả.

Trong năm cán bộ, người tổ trưởng trong hội tổ có một địa vị rất quan trọng. Có thể nói như sau:

- Đoàn thể là như cây.
- Quản chúng là như đất.
- Tổ trưởng là như rễ.

Có đất cây mới sống được. Rễ tốt thì cây mới tươi. Quản chúng theo đúng đoàn thể mới phát triển. Tổ trưởng ra sức hoạt động thì quản chúng mới theo đúng. Tổ trưởng là gần với quản chúng hơn hết cả mọi cán bộ khác. Nếu tổ trưởng biết đem tình hình của quản chúng bày tỏ cho đoàn thể rõ, và biết đem sách báo của đoàn thể huấn luyện cho quản chúng hay, thì quản chúng càng háng hái, vì đoàn thể với quản chúng sẽ liên lạc chặt chẽ, dự nghiệp giải phóng sẽ chóng thành công. Nếu tổ trưởng không biết cách làm thì công việc trong làng sẽ khó phát triển.

### THÔNG CÁO CỦA BAN TỈNH V.M.

Cuối tháng 4 qua tháng 5 ta, ban tỉnh sẽ phải người tới khắp các tiểu tổ, để xem tổ nào có nhiều hội viên học thuộc.

Ngũ-tử-kinh hơn cả thì sẽ cho phần thưởng. Vậy các cán bộ địa phương phải ra sức khuyến khích hội viên đua nhau học, để giữ lấy danh tiếng cho địa phương của mình!

### Ủng Hộ Báo

Số trước	91	10
Phụ nữ tự vệ:	Chỉ Tám	1.00
Chỉ 43:	0,50	B: 0,55
" 44:	0,50	" 45: 0,50
" 46:	0,10	" 47: 0,10
" 48:	0,10	" 49: 0,20
ANH TỰ CƯỜNG		1,00

THANG 5. KY THU 5 \* VIET-NAM SOC-IAP BAO \* MOT NAM 4 2 2 6

### TIN TRONG NƯỚC.

Ngày 12 tháng 5 tây, một đoàn máy bay của Cầu qua Hà Nội tới ném bom trường bay Gia Lâm. Gồm 100 lính Nhật chết và hơn 100 bị thương. Song chúng dấu kín tin để gây bất các báo đảng tin giả dối rằng: hôm đó chỉ có ít người Việt. Nam chết và bị thương!

= Lính Cầu đóng tại đồn Nguyễn Trinh hãm hiệp 1 có Mãn Lạc, 1 cô người Hinh, 2 cô người Cầu trong 3 hôm liền!

= Vừa rồi tại Ba Châu, Cầu bắn chết 4 người hào lý và bắt hơn 200 người. Những người đó có dính dáng với bọn cướp và bọn cường bạo. Công Nam ngoài họ giết trâu, giết lợn ăn uống linh đình tại trường làng, rồi bao nhiêu người đó đều biên tên họ vào sổ. Về sau mật thám cứ việc dò sớ mà bắt người! Ban đó đã mướn tiếng cách mệnh đi làm bày, lại không biết giữ bí mật cho nên bị cả!

### Vườn Văn

#### Phải giữ bí mật

Hễ ai muốn giữ nhà chắc chắn,  
Chỉ ngoài vườn phải có hàng rào,  
Để phòng quân trộm cướp chui vào,  
Có chút gì chứng vở vết dach,  
Nhà lại phải có phen có vách,  
Cho trong ngoài xa cách với nhau,  
Cho người gian không thể chui vào,  
Mới giữ được của mình chắc chắn,  
Đã cẩn thận lại thêm cẩn thận,  
Nên trong nhà lại phải có buồng,  
Đủ mọi bề kín công cạo tường,  
Bọn trộm cướp không làm gì được,  
Cẩn thận vậy còn chưa tốt bực,  
Trong nhà còn phải có ruộng hầm,

### TIN THẾ GIỚI

= Cuối hôm 12 tháng 5 tây Đức ra sức đánh Héc ở phía nam Chi trong 21 cây số, Đức tung ra đến 2000 tàu bay. Đức cố đánh lấy chỗ đó để đi tới vùng có nhiều dầu là xứ Cô-ca. Song, hôm sau thì thấy tin rằng phòng tuyến thứ hai Nga ở đó kiên cố quá Đức không lấy được. Ngoài lại Nga thắng ở Ké-ni-gô rất và ở Kac-côp. Đức dùng hơi độc, những quân đội với dân sự Nga đều có mặt nạn chóng hơi độc không sợ gì.

= Hiện nay trong 8 phút mới đồng hồ thì Mỹ làm được 1 chiếc tàu bay có từ đứng ông để ra trận.

= Máy tàu nay, tàu bay Anh ngày ngày đánh phá dữ dội các thành phố Đức và Pháp.

= Cuộc đua của Pháp mất gần hết. Nhật chiếm Đông Dương. Anh vừa chiếm Mac-ta-gát-sa. Mỹ sẽ chiếm Mac-ti-nic.

Cho người gian không thể ngờ đom,  
Lại phải có khóa lè chặt chẽ.  
Mình biết giữ của mình như thế,  
Biết giữ gìn bí mật của mình.  
Chỉ chúng ta đời với Việt Minh,  
Cũng phải biết giữ gìn bí mật!  
Đoàn thể ta quý cho ta nhất,  
Dạy cho ta đánh Nhật đánh Tây,  
Dạy cho ta việc phải việc hay,  
Làm cho ta từ do độc lập.  
Việc công lo càng nên bí mật,  
Chớ để cho Tây, Nhật biết ra.  
Nghe tin gì ở gần ở xa,  
Nên lập tức cho đoàn thể biết.  
Phòng Cầu Nhật hơn phòng trộm cướp,  
Việc đó là phận sự của ta,  
Đã mấy câu thuận miệng ngâm nga,  
Khuyên ai nấy đều nên bí mật.